



CHÙA NGÀN PHẬT

THOUSAND BUDDHA TEMPLE

153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 - Website: www.chuanganphat.org
Email: info@chuanganphat.org - Tel: (919) 349-6892

Sinh Hoạt Phật Sự - 2023

Trong năm 2023, ngoài những thời lễ và các sinh hoạt Phật giáo cho người Việt và người Mỹ, có nhiều Phật tử và đồng hương đã vào trang mạng của Chùa (www.chuanganphat.org) để học Phật.

Phần GIẢI ĐÁP THẮC MẮC dưới đề mục HỌC HỎI và các bài viết chú trọng vào việc áp dụng Phật Pháp trong hoàn cảnh xã hội hiện nay dưới đề mục TƯ DUY trên trang mạng tiếng Việt của Chùa đã được sự hưởng ứng và phổ biến rộng rãi của quý Phật tử và đồng hương. Thí dụ như các bài viết: Góp Ý Về Nhu Cầu Bảo Tồn Phật Giáo Việt Nam Tại Mỹ, Công Đức Bồ Thí Người Phật Tử Cần Biết, Nhận Biết Để Tránh Xa Mê Tín, Ảnh Hưởng Của Tập Quán Nghiệp Khi Đến Chùa, Cận tử Nghiệp Và Thân Trung Ấm Khi Chết Và Tái Sanh, và các bài viết khác đang được nhiều người xem và phổ biến rộng rãi nên được xếp hạng rất cao trong "Google Search" (*Rank High on Google First Page*).

Trang mạng Anh Ngữ của Chùa diễn đạt những giáo lý cơ bản cùng những phương cách tu tập và áp dụng Phật Pháp hợp với trình độ của giới trẻ và hoàn cảnh xã hội hiện nay để con cháu chúng ta và người Mỹ nhận thức được sự lợi lạc và nhiệm màu của Phật Pháp.

Trong 4 năm đầu, kể từ ngày thành lập trang mạng của Chùa vào năm 2018, đã có khoảng 270,000 lần xem của quý Phật tử và đồng hương "Viếng Chùa Online". Riêng trong năm 2023, đã có hơn 200,000 lần xem nâng tổng số "Viếng Chùa Online" hiện nay đến hơn 470,000 views. Hiện có nhiều Phật tử "Viếng Chùa Online" với hơn 500 lần xem (views) trang mạng mỗi ngày để học Phật Pháp.

Đường lối của chùa là hoằng dương Chánh Pháp, phá trừ mê tín dị đoan và tà kiến. Trang mạng song ngữ Việt-Anh của Chùa Ngàn Phật là phương tiện hoằng pháp rất thù thắng trong thời hiện đại vì không bị giới hạn bởi địa điểm, thời điểm, thời gian, và số người tham dự. Tự học Phật trên mạng rất dễ tận tâm vì không bị phân biệt, chấp trước và ngoại cảnh chi phối; Vì được tự chọn nơi chốn, giờ giấc thích hợp, và đề tài để học nên dễ chuyên tâm và hợp với Phật tử tu học tại gia.

Hành Bồ tát đạo luôn chú trọng đến lợi tha và nhờ lợi tha mà hoàn thành tự lợi. Vì vậy, Chùa Ngàn Phật luôn góp ý và tạo cơ hội cho Phật tử chúng ta tạo Công Đức và Phước Đức

trong mọi hoàn cảnh như thực hành hạnh Bồ tát, hộ trì Tam Bảo, và phổ biến Phật pháp đến người thân và bạn bè.

Phật tử Chùa Ngàn Phật rất có nhân duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong năm 2023, Chùa đã tôn trí thánh tượng Đức Quán Thế Âm thứ ba tại chánh điện. Bức tượng bằng đá quý có dung nghi thoát tục này đã được một Phật tử cúng dường. Chùa Ngàn Phật hiện đang kêu gọi xây dựng một chánh điện rộng đủ để thờ 1,000 tượng Phật và cho các khoá tu, các lễ lớn, và các buổi giảng có đông Phật tử tham dự. Xin quý Phật tử và đồng hương xem chương trình dưới đề mục XÂY CHÙA.

Để khuyến khích và tạo phương tiện học Phật và tu Phật cho hàng Phật tử tại gia, nhất là giới trẻ và người Mỹ, Chùa Ngàn Phật khẩn thiết kêu gọi quý Phật tử và đồng hương vì lợi tha hoan hỷ phát tâm cúng dường và phổ biến các Phật sự của Chùa. Sự quan tâm và tích cực giúp đỡ của quý Phật tử và đồng hương có một giá trị rất lớn để những Phật sự này được sớm viên thành, và nói lên niềm tin, tâm tư, nguyện vọng của chúng ta đối với Phật Pháp và thế hệ trẻ người Việt ở hải ngoại.

Ngày 15 tháng 1 năm 2024

Chùa Ngàn Phật

